



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๑๕๐

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

รายงานความคืบหน้าการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี มรพส.

ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศรับสมัคร / รับเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี ขณะนี้ ข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้มีผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อตามคณะต่าง ๆ ดังนี้

คณะครุศาสตร์	สมัคร ๒ ราย	ได้แก่	ผศ.ดร.ศิริวิมล ใจงาม, ผศ.อดิศร ไกรว่อง
คณะมนุษยศาสตร์	เสนอชื่อ ๒ ราย	ได้แก่	ผศ.ดร.สกล เกิดผล, ดร.วงศกร เจียมเผ่า
คณะวิทยาศาสตร์	สมัคร ๒ ราย	ได้แก่	ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี, ผศ.ดร.ชุมพล เสมาชันน์
คณะวิทยาการจัดการ	สมัคร ๑ ราย	ได้แก่	ดร.ลำเนา เอี่ยมสะอาด
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ	เสนอชื่อ ๑ ราย	ได้แก่	ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	สมัคร / เสนอชื่อ ๑ ราย	ได้แก่	อาจารย์เพ็ชรพิน ก่อวุฒิพงศ์

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ที่มีคุณสมบัติ สมัคร / เสนอชื่อ ได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๒ อาคารที่ปวีชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรพส. รับมอบเกียรติบัตรจากบริษัท ทูคอรปอเรชั่น



เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรพส. นำโดย ผศ.ดร.ชุมพล เสมาชันน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รก.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรจาก บริษัททูคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ ห้อง ท.๓๐๘ อาคารที่ปวีชญ์ เพื่อมอบให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ PSRU TRUE DUMMY COMPANY ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ แต่เนื่องจากบริษัททูคอร เห็นถึงการสร้างความแข็งแกร่งและความต่อเนื่องของโครงการ จึงได้จัดทำโครงการระยะยาวทุกๆ ไตรมาส ซึ่งโครงการที่ ๒ จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ลานกิจกรรม หน้าศูนย์อาหารทะเลแก้ว โดยขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗.๐๐น. เป็นต้นไป

ผู้แทน มรพส. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก



เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มรพส. และนายสุรพันธ์ โหมดไทย ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ณ บริเวณอนุสาวรีย์วีรชนไทย ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย เหล่าข้าราชการ ทหารผ่านศึก, ทหารนอกประจำการ, ครอบครัวทหารผ่านศึก และผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของชาติ ในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก โดยสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตพิษณุโลก ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกและสดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึกที่บาดเจ็บ และเสียชีวิตเพื่อปกป้องประเทศ

กองกลาง มรพส. อบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเรื่องการบริหารงานการเงินและพัสดุ



เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รศ.ทักษิณี ศิริวรรณ รก.อธิการบดี มรพส.เป็นประธานเปิดโครงการอบรม เรื่อง หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานการเงินและพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ท ๔๑๐ ชั้น ๔ อาคารที่ปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ในการนี้ ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่การเงินของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ จำนวน ๑๒๐ คนเข้าร่วมอบรม โดยมี นางสาวรวิวัลย์ แสงจันทร์ อดีตหัวหน้างานคลังจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากร และในวันนี้ (๖ ก.พ.) จะมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ ๒ (โดยวิธีตกลงราคา) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๐๕ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยฯ ที่ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมอบรมร่วมการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

- ▶▶ สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมนิทรรศการตรุษจีน วันนี้ (๖ ก.พ.) เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว
- ▶▶ นางสาวพนาวัน เปรมศรี ผู้จัดการหอพักทะเลแก้วนิเวศ ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทูทุกท่าน ที่ได้ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือบิดาในการผ่าตัดท่อน้ำดี บัดนี้โลหิตได้เพียงพอต่อการอนุมัติผ่าตัดแล้ว ขอให้บุญกุศลในครั้งนี้ส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไป